

# แผนภาพ : แสดงความเชื่อมโยงแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ศ. 2560 -2564)



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

**เป้าหมายที่ 1** ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (ตัวชี้วัดที่ 1.5.1, ตัวชี้วัดที่ 1.5.2, ตัวชี้วัดที่ 1.5.3, ตัวชี้วัดที่ 1.5.4)

**เป้าหมายที่ 11** ทำให้เมืองและถิ่นที่อยู่น่าอยู่และปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (ตัวชี้วัดที่ 11.5.1, ตัวชี้วัดที่ 11.5.2, ตัวชี้วัดที่ 11.6.1, ตัวชี้วัดที่ 11.6.2)

**เป้าหมายที่ 13** ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (ตัวชี้วัดที่ 13.1.1, ตัวชี้วัดที่ 13.1.2, ตัวชี้วัดที่ 13.1.3)

กรอบการดำเนินงานเชิงโต้ตอบ

1. มาตรการเพื่อชีวิตจากภัยพิบัติของโรคติดต่อร้ายแรงเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยคำนึงถึงภาวะเสี่ยงจากภัยพิบัติต่อองค์การเพื่อช่วยเหลือของประชากรอีก 1 แสนคน ระหว่างปี พ.ศ. 2563 -2573 ครอบคลุมกว่าห้าร้อยระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2558

2. จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของโรคติดต่อร้ายแรงเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉลี่ยต่อปีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชากรอีก 1 แสนคน ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2573 ครอบคลุมกว่าห้าร้อยระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2558

3. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยพิบัติโดยเฉลี่ยต่อปี เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2573

4. อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จากการพัฒนาความพร้อมในการรับมือ และฟื้นฟูภัยพิบัติอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติภายในปี พ.ศ. 2573

5. จำนวนประเทศที่มียุทธศาสตร์ลดความเสียหายภัยพิบัติในระดับชาติและระดับจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2563

6. มีการยกระดับการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแก่ประเทศกำลังพัฒนา ด้วยการให้การสนับสนุนการดำเนินการตามเจตจำนงในระดับชาติที่เกี่ยวข้องและยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573

7. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติผ่านช่องทางต่างๆ เป็นรูปธรรมภายในปี พ.ศ. 2573

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ด้านความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ - ผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อต่อการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

**(1) ความมั่นคง** แผนย่อยที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง

**(7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล** แผนย่อย: โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

**(19) ด้านการบริหารจัดการน้ำที่ระบบ** แผนย่อย: การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงบูรณาการที่ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านกฎหมาย, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนทุกวัย

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 10** ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การบูรณาการลดความเสียหายจากสาธารณภัย

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูภัยพิบัติ

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสียหายจากสาธารณภัย

แผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2560 - 2564

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การเสริมสร้างความสมบูรณ์พร้อมและความเป็นอยู่ที่ดี

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

แผนยุทธศาสตร์ ปก. พ.ศ. 2560 - 2564

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสียหายจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสาธารณะและฟื้นฟูให้ประเทศกลับมาเป็นปกติ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** บูรณาการด้านการจัดการความเสียหายจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัครและเครือข่ายให้มีความรู้ตระหนักรู้ มีวัฒนธรรมความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการจัดการความเสียหายจากสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาระบบและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้